



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร. ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐-๔๕ ภายใน ๔๓๐๗-๘

ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๒๐๔/๑๓๒๗๘

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

เรียน คณะ สำนัก สถาบัน / สำนักงานอธิการบดี

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งผลการตรวจสอบหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบข้อบกพร่องที่ต้องดำเนินการแก้ไข และควบคุมหรือกำกับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีกในกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ ๑ หนังสือคำประกันสัญญาระบุข้อความไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน

กรณีที่ ๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่ได้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในกรณีที่ราคาจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไปให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ

กรณีที่ ๓ การตรวจรับงานก่อสร้างที่มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาและการตรวจรับพัสดุ มีความถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ส่วนงานดำเนินการ ดังนี้

กรณีที่ ๑ หนังสือคำประกันสัญญาระบุข้อความไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน เห็นสมควรดำเนินการตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กพ) ๑๓๐๕/ว๓๖๕๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือคำประกัน (หลักประกันสัญญา) ของธนาคารภายในประเทศ ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะเลือกใช้หนังสือคำประกันของธนาคารภายในประเทศมาเป็นหลักประกันสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องให้ธนาคารผู้ออกหนังสือคำประกัน จัดทำหนังสือคำประกันในวันทำสัญญาหรือก่อนวันทำสัญญาซื้อขาย ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงควรจะต้องจัดพิมพ์ร่างสัญญาให้สมบูรณ์ พร้อมกับกำหนดวันทำสัญญาซื้อขายนัดหมายกับผู้รับจ้างล่วงหน้า จะมีการทำสัญญาวันใด และจะมีเลขที่สัญญาเป็นเลขที่เท่าใด เพื่อให้ผู้รับจ้างได้นำร่างสัญญาไปออกหนังสือคำประกันธนาคาร และธนาคารผู้ออกหนังสือคำประกันย่อมจะสามารถกรอกข้อความลงในหนังสือคำประกันได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่ ๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่ได้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในกรณีที่ราคาจ้างแตกต่างจากราคากลาง ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ เห็นสมควรดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนที่ ๑ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๑๗. ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ดังต่อไปนี้

๑๗.๒ อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง และหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคาหรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอรายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอรายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว (วิธีการคำนวณส่วนต่าง ๑๕% ตามเอกสารแนบ)

กรณีที่ ๓ การตรวจรับงานก่อสร้างที่มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาเห็นสมควรดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม ไม่เป็นไปตามรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการตรวจรับงานก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งตามหลักปฏิบัติในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการก่อนทำการตรวจรับ

จึงเรียนมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด



(นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. ราคาส่งต่างกันระหว่าง ราคาผู้ส่งและผู้
เสนอราคาขายที่เห็นสมควรข้าง
กับราคาตกลง
2. นำส่วนต่าง คูณด้วย 100 แล้ว
หารด้วยราคาของผู้เสนอราคา
ขายที่เห็นสมควรข้าง
3. จุดได้ เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ หาก
เท่ากับหรือมากกว่า 15 ให้
คณะกรรมการหรือผู้ที่ช่วยของ
แจ้งให้ สศท.ทราบโดยเร็ว

(ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรข้าง - ราคาตกลง) x 100
ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรข้าง

< = > 15



คณะกรรมการผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรข้าง
หรือผู้ที่ช่วยของ สศท. จะพิจารณาว่าราคาขายที่เห็นสมควรข้าง
ที่ได้ยื่นเสนอราคาขายที่เห็นสมควรข้างโดยเร็ว